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พาณิชยจอเคาะมาตรการเช่ือมโยงอาหารสัตวชวยเกษตรกรผูเลี้ยงรายกลางรายยอยลดตนทุน 

-------------------------------------- 

รอยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการคาภายใน เปดเผยภายหลังรวมประชุมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

กรมศุลกากร กรมปศุสัตว กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภค สมาคมผูเลี้ยง            

สุกรแหงชาติและสภาเกษตรกรแหงชาติ กรณีการนําเขาสุกรโดยผิดกฎหมาย ณ สํานักงานศุลกากรทาเรือแหลมฉบัง              

และรวมเปนสักขีพยานในการเปดตูคอนเทนเนอรขนสงสุกรนําเขาท่ีกรมศุลกากรตรวจยึดไว วาแมการปองกันและ

ปราบปรามการนําเขาสุกรผิดกฎหมายจะมิไดเปนภารกิจของกรมการคาภายในโดยตรง แตกรมฯ ก็เห็นถึงความสําคัญ

และใหความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของมาโดยตลอด เนื่องจากเปนการกระทําท่ีผิดกฎหมาย ซ่ึงอาจสงผลกระทบ              

ตอวงจรการผลิต โดยเฉพาะการเลี้ยงและการจําหนายผลผลิตของเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร อีกท้ังยังยากท่ีจะควบคุมคุณภาพ

ความปลอดภัยของเนื้อสุกรท่ีลักลอบนําเขามาจําหนายใหแกผูบริโภค  

รองอธิบดกีรมการคาภายใน กลาวถึงแนวทางชวยเหลือเกษตรกรผูเลี้ยงวา เนื่องจากปจจุบันราคาสินคาเกษตร

สําคัญสวนใหญมีราคาสูง ทําใหเกษตรกรผูเพาะปลูกมีรายไดท่ีดีในการขายผลผลิต ขณะเดียวกันเม่ือสินคาท่ีเปนวัตถุดิบ

อาหารสัตว เชน ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลัง มีราคาสูงก็สงผลใหราคาอาหารสัตวยังคงทรงตัวอยูในระดับท่ีสูง              

ซ่ึงกรมการคาภายในไดติดตามสถานการณและกํากับดูแลอยางใกลชิด นอกจากนี้ไดหารือกับกรมปศุสัตว โรงงานผลิต

อาหารสัตว และสมาคมผูเลี้ยงสุกรแหงชาติ วาจะรวมกันสนับสนุนใหมีการเชื่อมโยงอาหารสัตวจากโรงงานผลิตไปยัง

เกษตรกรผูเลี้ยง เพ่ือเพ่ิมทางเลือกใหแกเกษตรกรผูเลี้ยงรายกลางและรายยอยใหสามารถซ้ืออาหารสัตวไดในราคา              

หนาโรงงาน โดยภาครัฐจะสนับสนุนคาใชจายในการบริหารจัดการสวนหนึ่ง เชื่อวาจะเปนมาตรการชวยเหลือตรงไปยัง

เกษตรกรผู เ ลี้ ย ง ท่ี เห็นผลได โดยเร็ ว  ขณะนี้ อยู ร ะหว า งการจัด ทํารายละเ อียดหลัก เกณฑการสนับสนุน                                    

กอนท่ีจะประชาสัมพันธใหพ่ีนองเกษตรกรผูเลี้ยงไดรับทราบและเขารวมโครงการตอไป 

-------------------------------------- 

 


